

DDD – ดิจริง หรือว่า ผันกลางวัน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

เป็นข้อความจั่วหัวที่เหนือเมฆมาจาก เรื่องเล่าของชาวห้องค้าหุ้นนะครับ เพราะเมื่อก่อน มีคนถามว่า รู้ไหม หุ้นตัวไหนดีสุดๆ เล่นเอาเราหาคำตอบเสียยกใหญ่ สุดท้ายก็เจอตอบว่า ก็ลองไปดูสิ ชื่อก็บอกแล้วนะว่า ดีขนาดไหน... ก็เล่นกันมุกแบบนี้ ใครจะไปตอบได้ล่ะครับ แต่นั่น ไม่ทำให้เหนือเมฆลืมหอกนะครับ เพราะเมื่อปลายๆ ปีที่ผ่านมา หรือ ช่วงต้นๆ ปีนี้แหละ เหนือเมฆก็ได้ถามกลับไปแบบมุกๆ ว่า ไหนบอกว่าดีจริง ๆ ใจ... ใครที่บอกว่าดีนะ ตื่นได้แล้ว “ผันกลางวัน” หรือเปล่า เพราะชื่อก็บอกเช่นกันนะ Do Day Dream แปลว่า กำลังผันกลางวัน ก็ได้สามคำนี้รวมกันนะ... สรุป ที่กล่าวมา ก็แค่ช่วงเวลาของการมองตลาดแหละครับ ซึ่งจะว่าไปแล้ว ตลาดในวันวาน ก็จะเรียกว่า ดีให้หรือไม่ ก็ยังไม่เต็มที่ หรือพูดได้เต็มปากนัก แม้ว่าจะบวก แต่ปริมาณการซื้อขาย ก็น้อยไปหน่อยนะ แต่อาจจะไม่ลงมากนัก และก็อาจจะยังไม่รับขึ้นต่อจากแนวโน้มที่เป็นอยู่เดิม (คือแนวโน้มขึ้น)... แปลว่า ยังอยู่ในช่วงของการ พักตัว หรือ การลงในระยะที่ผ่านมา ก็แค่ลดความรุนแรงลงมาบ้าง แล้วก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับ ในยามที่ตลาดเหงาหรือซิมๆ แบบนี้ จะมองหุ้นไหนที่วิ่งขึ้นดี ๆ ไม่มีแล้วละ นอกจากหุ้นเล็ก ๆ หุ้นกลางๆ หรือ หุ้นซึ่งนั้นแหละ ขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วละครับ ว่าใครถนัดแบบไหนอย่างไร... แต่เหนือเมฆว่า ก็น่าจะเข้าทางคนที่ชอบเก็งกำไร ชอบเล่นสั้น กลั้ได้กล้าเสีย สามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากพอตัว... แล้วถ้าจะให้ตลาด หรือ SET Index มีแนวโน้มกลับมาดูดีได้ไหม ก็น่าจะต้องรอ ผ่าน 1650-1655 ก่อน แต่ก็ต้องไม่ลงลึกกว่า 1620 ด้วยนะ

ดูตามเกม...

จะว่าไปแล้ว เหนือเมฆไม่เคยเอาหุ้นตัวนี้มาเข้าขาดตาเขียนเลยด้วยกรรมัง ดังนั้น ถ้าจะว่าวันนี้ จะออกเกมไหน คงต้องว่ากันที่เรื่องของ เทคนิคเป็นตัวบอกก็แล้วกันนะครับ

แนวรับ : ... 24.3-24.0 หรือ ถ้าจะย่อ ก็อย่าต่ำกว่า 23.5

เป้าหมาย : ... 26.0-26.5 หวังได้ แต่ถ้าผ่าน ก็ยาวไปที่ 34.0

Price Chart...(DDD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น DDD... หุ้นที่เล่นสั้นๆ ก็อย่าลืมดูด้วย เครื่องมือระยะสั้นนะครับ แล้วดู Pattern ไม้ว่าจะเป็น Pattern ของโครงสร้าง หรือ จะเป็น Pattern แบ่งเทียน แล้วก็เอาเรื่อง Volume มาดูด้วย ถือว่าสำคัญเลยนะ อย่างหุ้น DDD วันนี้ ถ้าจะว่ากันด้วย Price Pattern นั้น ถ้าวันนี้ ยังยืนเหนือระดับ 24.0 ได้ ยิ่งน่าสนใจ หรือจะลงมาแต่ไม่ต่ำกว่า 23.5 ก็ยังถือว่า ยังพอสวยอยู่ครับ จริงๆ แล้ว วันนี้ ควรจะต้องขึ้นเลยนะครับ แล้วต้องขึ้นแบบแรงๆ ด้วย เรียกว่า ดันวันเดียว ทดสอบ High เดิม แล้ววันต่อๆ ไป ก็สร้าง High ใหม่ ซึ่งนั้นก็ยิ่งถือว่า ยิ่งน่าจะไปต่อได้อีกไกลพอดูเลย... แต่ถ้าเซ ก็ต้องว่ากัน ในระหว่างทางด้วยนะ (ใครพอใจกำไรแค่ไหน ก็คิดไว้)